

QUÝ I/2022...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 27/4, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (CDS) tổ chức phiên họp thứ hai, trực tuyến toàn quốc để đánh giá tình hình CDS quý I, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp quý II/2022.

Theo báo cáo quý I/2022 về CDS, Việt Nam đang đẩy mạnh các giải pháp hoàn thiện thể chế, hệ thống cơ sở hạ tầng, nhân lực cho CDS. Đặc biệt, đẩy mạnh các giải pháp xây dựng Chính phủ số, nhất là xây dựng Chính phủ điện tử, dịch vụ công trực tuyến; triển khai xây dựng các cơ sở dữ liệu (CSDL) tạo nền tảng cho Chính phủ số như: các CSDL quốc gia về dân cư, bảo hiểm, hộ tịch điện tử, đăng ký doanh nghiệp. Trên lĩnh vực kinh tế số, các bộ, ban, ngành trung ương đẩy mạnh CDS ở lĩnh vực thuế, ngân hàng thông qua các nền tảng internet ứng dụng tài chính ngân hàng, phần mềm hóa đơn điện tử thuế, hỗ trợ doanh nghiệp, qua đó đưa tổng doanh thu kinh tế số quý I/2022 ước đạt 53 tỷ USD, đóng góp

khoảng 10,2% GDP. Trong phát triển xã hội số, CDS mạnh mẽ nhất trong việc ứng dụng giao dịch, giao hàng, truyền hình trực tuyến, theo dõi sức khỏe, cung cấp các dịch vụ internet, ứng dụng công nghệ số vào mọi mặt của đời sống. Riêng việc ứng dụng phục vụ liên lạc zalo đã có khoảng 74,7 triệu người sử dụng hàng tháng, tăng 14,8% so với quý I/2021...

Quý II/2022, Ủy ban Quốc gia về CDS nêu 12 nhiệm vụ, trong đó tập trung hoàn thành việc triển khai bồi dưỡng, tập huấn về CDS cho 10.000 cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, cơ quan truyền thông, báo chí, tạo nền tảng mạng lưới công nghệ số cộng đồng rộng khắp; 100% bộ, ban, ngành và các địa phương ban hành văn bản thi hành về CDS để triển khai thực hiện...

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá

những kết quả đạt được, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp, cách thức tổ chức để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ CDS trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về CDS nhấn mạnh: Chính phủ đang đẩy mạnh xây dựng CDS trên 3 lĩnh vực chính là Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Đây là nội dung được Đảng, Nhà nước và toàn dân quan tâm vì tác động đến mọi lĩnh vực cũng như đời sống nhân dân. Đặc biệt, CDS gắn với sự phát triển kinh tế nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở những tồn tại, hạn chế được nêu ra, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ban, ngành và các địa phương đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong CDS theo kế hoạch, chương trình của Chính phủ đã đề ra. Để nghị

Bộ Thông tin và Truyền thông sớm tham mưu Chính phủ kiện toàn tổ giúp việc Ủy ban Quốc gia về CDS để hoạt động đạt hiệu quả cao. Đồng thời, phối hợp với các bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương xây dựng kế hoạch CDS trong các lĩnh vực ngành, địa phương quản lý để kết quả CDS phải thể hiện ở những sản phẩm cụ thể theo từng mốc thời gian với phương châm nhanh nhất, nhiều nhất và hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, việc CDS phải có lộ trình, mục tiêu cụ thể, có chiến lược, tư duy đổi mới mang tính đột phá để đạt hiệu quả và tính bền vững cao. Phải chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, huy động mọi nguồn lực cho CDS trong thời gian tới. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại phiên họp, Thủ tướng đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, hoàn thiện, báo cáo Chính phủ.

NGUYỄN CƯỜNG

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ...

(Tiếp theo trang 1)

Kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong thời gian qua, đồng thời cho rằng bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao; việc kiểm tra, giám sát chuyên đề ở các lĩnh vực còn ít, đặc biệt là đối với lĩnh vực tài chính... Lớp bồi dưỡng nhằm giúp đội ngũ cán bộ kiểm tra cập nhật, hệ thống lại các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, kịp thời bổ sung những quy định mới; nắm chắc các nội dung về kiểm tra tài chính cấp ủy, quản lý thu chi ngân sách của cấp huyện; đồng thời, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị đội ngũ cán bộ kiểm tra dự lớp bồi dưỡng nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia học tập nghiêm túc, nắm chắc nội dung các chuyên đề; những vấn đề còn băn khoăn, thắc mắc chủ động đặt câu hỏi cho các đồng chí báo cáo viên để được giải đáp. Sau lớp bồi dưỡng, các đồng chí tiếp tục nghiên cứu kỹ các quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.

GIÁM SÁT KẾT QUẢ THỰC HIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

rõ một số vấn đề các đại biểu quan tâm như quản trị trường học, tâm tư, nguyện vọng của giáo viên...

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, đồng chí Trường ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đề nghị UBND huyện Kiến Xương tiếp tục quan tâm, sớm có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giáo dục; huy động mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng giáo dục. Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền để có giải pháp phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục trong tình hình mới.

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Nguyễn Thị Thu Dung, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình; Trần Khánh Thu, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và các huyện.

Tại hội nghị, đại diện đại biểu Quốc hội đã báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV. Theo đó, kỳ họp thứ ba khai mạc sáng ngày 23/5, bế mạc ngày 17/6/2022 theo hình thức trực tiếp tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội; sẽ xem xét, thông qua 5 dự án luật, 4 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến vào 6 dự án luật; xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Kỳ họp cũng sẽ dành thời gian cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, 25 cử tri đại biểu nhất trí cao với dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ ba, đồng thời kiến nghị trong kỳ họp tới Quốc hội nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã, Luật Đất đai, Luật Nghĩa vụ quân sự... cho phù hợp với

tình hình thực tế, bảo đảm sau ban hành luật sớm đi vào cuộc sống; thảo luận, đưa ra các giải pháp để bình ổn giá vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, giá xăng dầu, tạo điều kiện cho nông dân và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; có cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân tích tụ ruộng đất, tiêu thụ nông sản, mua máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp. Nhà nước quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường học, bệnh viện tuyến huyện, trạm y tế, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, có cơ chế đãi ngộ cho đội ngũ y tế cơ sở. Có cơ chế phân chia nguồn thu hợp lý tạo nguồn cho các xã tiếp tục đầu tư nâng cấp qua 5 dự án luật, 4 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến vào 6 dự án luật; xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Kỳ họp cũng sẽ dành thời gian cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm.

Cử tri kiến nghị cắt giảm thời gian và thủ tục hành chính về đấu giá quyền sử dụng đất; đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, tuyến đường bộ ven biển, nhất là các hạng mục quan trọng. Cử tri cũng đề nghị phải kiểm soát chặt chẽ thông tin trên mạng xã hội, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đưa hình ảnh, thông tin sai sự thật, không đúng chuẩn



Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự tiếp xúc cử tri huyện Tiền Hải.

phong mỹ tục lên mạng; bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.

Về lĩnh vực giao thông, cử tri đề nghị di chuyển các cột điện dưới lòng đường, cột điện cũ không sử dụng nhằm bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lưới điện; đầu tư sửa chữa, nâng cấp kè, cầu, cống, đường giao thông xuống cấp. Nhanh chóng khắc phục tình trạng thiếu nước cục bộ, cung cấp nước không bảo đảm chất lượng cho nhân dân sử dụng của một số nhà máy nước sạch; sớm trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho

người có công với cách mạng; chỉ đạo giải quyết dứt điểm chế độ cho người bị nhiễm chất độc da cam/Đioxin; nâng hạn mức các khoản vay hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách xã hội cho các đối tượng yếu thế; đẩy mạnh công tác phòng, chống chướng ngại vật; bảo tồn và phát triển nghệ thuật chèo truyền thống của Thái Bình...

Tại hội nghị, đại diện đại biểu Quốc hội thông tin nhanh tình hình kinh tế - xã hội, công tác phòng, chống dịch Covid-19, tình hình vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn

tỉnh thời gian qua; tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu Quốc hội mong cử tri đồng thuận, lan tỏa tinh thần chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, tạo thuận lợi cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương; đồng thời, đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, các huyện nghiên cứu, giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Các đại biểu Quốc hội tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, tổng hợp chuyển tới kỳ họp Quốc hội.

TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ...

(Tiếp theo trang 1)

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid-19; coi đây là nhiệm vụ quan trọng, phải duy trì thường xuyên trong điều kiện hiện nay, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; chủ động đánh giá cấp độ dịch để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo từng cấp độ và phù hợp với tình hình mới. Tập trung cao độ cho việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 kể cả trong dịp nghỉ Lễ 30/4, 01/5 nhất là đối với các trường hợp có nguy cơ, người có bệnh nền, trẻ em, công nhân, người lao động. Khẩn trương thực hiện "lạm sạch" dữ liệu tiêm chủng Covid-19, rà soát, xác thực, cập nhật thông tin tiêm chủng Covid-19 của người đã tiêm lên Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19, triển khai kỹ xác nhận "Hệ thống vắc xin" đảm bảo quyền lợi cho người dân. Rà soát, bổ khuyết hướng dẫn điều trị F0 tại nhà; nâng cao năng lực điều trị, chủ động nhân lực, phương tiện và các điều kiện để hạn chế tối đa bệnh nhân chuyển nặng và tử vong do Covid-19.

sinh an toàn thực phẩm. Kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm.

3. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 360/CD-TTg ngày 20/4/2022 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1299/UBND-CTXDGT ngày 22/4/2022. Tập trung kiểm tra, kiểm soát, điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn các phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt nhất là trên tuyến Quốc lộ 10, đoạn qua các xã Đông Xuân, Đông Động, Đông Cốc, thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng và các tuyến đường (đường 221A, đường Đông Châu ...) đến các khu du lịch Đông Châu, Cổ Văn, Cổ Đen;... không để ùn tắc kéo dài; phát hiện xử lý nghiêm hành vi đầu cơ tăng giá vé trái phép, chèn ép, tranh giành khách và vi phạm quy định về an toàn giao thông nhất là phóng nhanh, vượt ẩu, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.

4. Tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 136 năm ngày Quốc tế lao động. Tổ chức khôi phục, mở cửa các hoạt động du lịch; các hoạt động văn hóa, thể thao đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện bình thường mới theo hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Đẩy mạnh công tác

tuyên truyền ứng xử văn minh du lịch tại các khu, điểm du lịch. Bảo đảm các trung tâm hỗ trợ du khách, đường dây tư vấn hoạt động hiệu quả, kịp thời cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại của khách du lịch trên địa bàn. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch; ngăn chặn tình trạng không niêm yết giá công khai và không bán đúng giá niêm yết, kinh doanh du lịch, lừa đảo, hành trái phép, lừa đảo, trục lợi, chèo kéo, nài ép khách du lịch vào dịp cao điểm.

5. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm; tăng cường tuần tra, kiểm soát công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội nhất là tại các địa bàn trọng điểm, khu đô thị, thương mại, dịch vụ, khu vui chơi... không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự. Chủ động nắm bắt, phát hiện kịp thời dự luận xã hội trái chiều, hoạt động kích động, tập trung đồng người... để có giải pháp chỉ đạo giải quyết ổn định các vụ tranh chấp, khiếu kiện ngay từ đầu và tại cơ sở, không để hình thành điểm nóng, phức tạp về an ninh, trật tự. Kiểm tra chặt chẽ công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu

nạn, cứu hộ nhất là tại địa bàn có nguy cơ cao như trung tâm thương mại, chợ, khu công nghiệp, kho bãi, khu tập trung đông dân cư...

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương: Tăng cường cán bộ kỹ thuật làm tốt công tác điều tra phát hiện sâu bệnh, khoanh vùng và khuyến cáo các biện pháp kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo vụ Xuân giành thắng lợi. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp, đặc biệt là thuốc bảo vệ thực vật tránh tình trạng thuốc kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng, thuốc không được phép sử dụng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. Tập trung công tác theo dõi, ứng phó với thiên tai; công tác quản lý nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh.

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương: Tăng cường giải quyết ý kiến, nguyện vọng của công dân liên quan đến chế độ, chính sách bảo đảm không để xảy ra khiếu kiện, tập trung đồng người; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách xã hội; chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định; chuẩn bị để tổ chức thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).

8. Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì phối hợp với Ban Quản

lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh và các huyện, thành phố: Hướng dẫn các doanh nghiệp làm tốt công tác chăm lo đời sống cho công nhân, nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu của công nhân, kịp thời giải quyết các vướng mắc, kiến nghị, bảo đảm không để xảy ra tình trạng đình công, lãn công tại các doanh nghiệp.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương: Cập nhật kịp thời thông tin tình hình dịch bệnh trong và ngoài nước, thị trường, giá hàng hóa nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân trong dịp nghỉ Lễ; kịp thời phát bản tin thông báo diễn biến thời tiết, cảnh báo thiên tai ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân; tăng cường bản tin về công tác phòng chống Covid-19, tình hình giao thông trong các ngày nghỉ Lễ.

10. Các cơ quan, đơn vị: Phân công cán bộ trực trong những ngày nghỉ Lễ, thường xuyên nắm tình hình, chủ động xử lý những vấn đề phát sinh, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề nổi cộm thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trong dịp nghỉ Lễ bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an toàn, phù hợp với tình hình mới.

Nhận Công văn này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

THÀNH PHỐ Tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng ngày 27/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Bình tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Trong 1/2 ngày, báo cáo viên các tổ chức cơ sở đảng, các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở, đội ngũ công tác viên du luận xã hội và trường dài truyền thanh xã, phường đã được tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong đó, tập trung nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay; quán triệt quan điểm chỉ đạo, phương châm xử lý và một số biện pháp đấu tranh của Đảng. Phát động cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ II và giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII, năm 2022.

Tại hội nghị, các báo cáo viên được thông tin tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II/2022. Thông tin kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất của HĐND thành phố khóa XXII. Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

MINH NGUYỄN

ĐÔNG HƯNG Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi



Người cao tuổi được khám bệnh tại chương trình.

Hội Chủ thập đồ huyện Đông Hưng vừa tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi (NCT) trên địa bàn thị trấn Đông Hưng.

100 NCT đã được các y bác sĩ khám tim mạch, mắt, tai mũi họng, tư vấn kiến thức về chăm sóc sức khỏe, điều trị một số bệnh thường gặp đối với NCT như tiểu đường, huyết áp, tim mạch và tư vấn chế độ dinh dưỡng. Sau khi thăm khám, NCT được cấp thuốc miễn phí, mỗi túi thuốc trị giá 100.000 đồng. Toàn bộ kinh phí được trích từ quỹ nhân đạo của huyện Đông Hưng.

Đây là hoạt động ý nghĩa hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2022, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe NCT.

THU HOAI

Bảo đảm an toàn cho du khách tắm biển cồn Vành

Để bảo đảm an toàn cho du khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng tại bãi biển cồn Vành vào những ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, huyện Tiên Hải đã yêu cầu Ban Quản lý khu du lịch sinh thái cồn Vành chủ động triển khai công tác bảo đảm an toàn cho du khách, người dân khi đi tắm biển, nhất là bố trí các phương án cứu nạn, cứu hộ. Trong đó, Ban Quản lý dựng 1 bảng nội quy bãi tắm ở vị trí thuận tiện, dễ thấy; lắp 10 biển cảnh báo những khu vực nguy hiểm, lắp đặt hệ thống phao tiêu giới hạn khu vực tắm biển an toàn, 5 thùng dụng rác, 300 túi đựng rác phục vụ công tác vệ sinh môi trường. Phối hợp với lực lượng công an, Đồn Biên phòng Cửa Lân bố trí 15 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm an ninh trật tự tại khu du lịch sinh thái cồn Vành. Bên cạnh đó, nhân viên Ban Quản lý sẽ theo dõi, giám sát tại bãi tắm, phát hiện kịp thời các tình huống khẩn cấp, bắt nạt xảy ra, bảo đảm an toàn cho du khách vui chơi tại đây trong những ngày nghỉ lễ.

MANH THẮNG